



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

18 มีนาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อสะสม 121,772,461 ราย เสียชีวิต 2,691,007 ราย รักษาหาย 98,174,432 ราย ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 115 สถานการณ์ในประเทศไทย 17 มี.ค. 64 ศบค. รายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 248 ราย พบจากการเฝ้าระวังในระบบบริการ 79 ราย ค้นหาเชิงรุก 163 ราย และเดินทางจากต่างประเทศ 6 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 88 ราย ติดเชื้อสะสม 27,402 ราย

- สำหรับประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ได้แก่ WHO ยังไม่เปลี่ยนแปลงท่าทีจากที่ประกาศว่า ไม่พบหลักฐานบ่งชี้ว่าอาการทางหลอดเลือดเป็นผลมาจากวัคซีน และความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เทียบไม่ได้กับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการฉีดวัคซีน...แคนาดา วัคซีนโควิดของแอสตราฯ ปลอดภัยกับคนอายุ 65 ปีขึ้นไป..... นักวิจัยอิสราเอลเผยการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของหญิงตั้งครรภ์สามารถป้องกันทารกได้... เยอรมัน เสี่ยงส่วนใหญ่ระบุรัฐทำทุกแล้วระงับวัคซีนแอสตราเซนเนกาเอาไว้ก่อนระหว่างรอผลสอบสวน ฟิลิปินส์ ประกาศไม่รับพลเมืองทุกสัญชาติเข้าประเทศ ตั้งแต่ 20 มี.ค. - 19 เม.ย. และ เวียดนาม พัฒนาวัคซีนโควิด “นาโนแวค” พร้อมใช้ปลายปีนี้ ...สหราชอาณาจักร ทหารเรือเตรียมออกวัคซีนพาสพอร์ต ให้คนฉีดวัคซีนแล้วไปเที่ยวต่างประเทศ

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. คลัสเตอร์ตลาดบางแค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์(แนวหน้า)

- โฆษก กทม. โพสต์เฟซบุ๊ก อัปเดต “ผลการตรวจเชิงรุกในพื้นที่เขตบางแค” กทม. พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 44 ราย รวมตรวจแล้วทั้งสิ้น 9,111 ราย พบผู้ติดเชื้อรวม 337 ราย ไม่ติดเชื้อรวม 6,684 ราย และรอผลการตรวจรวม 2,090 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (แนวหน้า, mcot, thebangkokinsight)

- กทม. จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่โควิด-19 วันแรกให้กลุ่มเสี่ยงผู้ค้าในพื้นที่ 6 ตลาดย่านบางแค คาดการณ์จะฉีดได้ประมาณวันละ 1,000 โดส เป็นเวลา 5 วัน ประเมินผู้มีความเสี่ยง จำนวน 6,000 คนทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติ ประชาชนในพื้นที่เขตบางแคที่กังวลว่าจะติดเชื้อ หากยังไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่ได้รับแจ้งมารับวัคซีน ขอให้รอรับวัคซีนในระยะที่ 2 ประมาณ 2 แสนโดส ในวันที่ 20-25 มี.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, INN, บ้านเมือง, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, mcot, one31, nationtv, thebangkokinsight)

- พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผย การค้นหาเชิงรุกพื้นที่ตลาดบางแคมีการ Swab และตรวจน้ำลาย 7,299 ราย พบผู้ติดเชื้อ 268 ราย ค้นหาเชิงรุกต่อเนื่อง ขอความร่วมมือตลาดสดทุกแห่งให้ คกก.โรคติดต่อร่วมมือกันเพื่อตรวจสอบ อาจจะต้องมีการบูรณาการตรวจในหลายตลาด รวมถึงพิจารณาตลาดในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโดบ้าง เพื่อกำหนดมาตรการก่อนเกิดผู้ติดเชื้อเป็นคลัสเตอร์ใหม่ขึ้น โดยเฉพาะตลาดขายส่ง เพราะผู้ค้ามีการขายข้ามพื้นที่ ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่มีผู้ติดเชื้อซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับตลาดย่านบางแค ดังนั้น.นครปฐม พบผู้ป่วยใหม่ 5 คน มีทั้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ขายของและไปซื้อของตลาดบางแค, จ.ศรีสะเกษ พบผู้ป่วยคนแรกในการระบาดระลอก 2 เป็นแม่ค้าขายผักที่ตลาดย่านบางแค , จ.สงขลา พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย จากคลัสเตอร์ตลาดบางแค เดินทางโดยรถไฟมาจากกทม. , จ.ราชบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิดจากคลัสเตอร์ตลาดย่านบางแค รวม 12 ราย ลามในวงญาติ-ที่ทำงาน พร้อมกักตัว 216 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วย , จ.สุพรรณบุรีป่วยเพิ่ม 4 ราย เป็นแม่ค้าที่เดินทางไปตลาดบางแค และ จ.นครปฐม ป่วยเพิ่ม 4 ราย

- จ.สงขลา เจ้าหน้าที่ได้กักตัวผู้ที่เดินทางจากตลาดบางแค โดยสารรถไฟมาที่สถานีหาดใหญ่ได้แล้ว เป็นหญิง พบว่ามีผู้โดยสารมาในขบวนรถไฟ 10 คนทราบตัวบุคคลแล้วและให้ทั้ง 10 รายกักตัวดูอาการ มีผู้ใกล้ชิดเสี่ยงสูง 4 รายอยู่ที่ความดูแลของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดแล้ว

-จ.มุกดาหาร พบติดเชื้อรายแรก เป็นหญิงอายุ 52 ปี กลับมาจากบางบอน กทม.

2. ครม. รมว.กฯ ฉีดวัคซีนปลอม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ผู้จัดการ, sanook)

- นายกรัฐมนตรี ระบุถึงกระแสครม.ในสื่อโซเชียลว่า ตนทำอะไรก็ตามไปหมด วัคซีนโควิดที่ฉีดไป ก็หาว่ายาปลอม ฉีดน้ำเปล่า น้ำเกลือ ตาหนังสือที่นำเสนอกระแสข่าวดังกล่าวนำไปขยายความ ไม่เกิดประโยชน์ไม่สร้างสรร ส่วนตัวนั้นพร้อมจะฉีดขึ้นอยู่กับคณะแพทย์ที่จะให้คำแนะนำ ยังขอให้ประชาชนเฝ้าระมัดระวัง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ป้องกันตนเอง ให้ความร่วมมือใส่หน้ากากเพราะใส่เฟซซิลด์อย่างเดียวไม่ได้

ประเด็นข่าว

3. วัคซีนโควิดกระทบต่อการตั้งครุฑหรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงเรื่องวัคซีนโควิดที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าจะมีผลต่อการตั้งครุฑหรือไม่ ว่า ไม่ทราบ แต่ สธ. ต้องเอาภาพรวมเป็นหลัก วัคซีนแต่ละยี่ห้อจะมีข้อแนะนำไว้ก็ทำตามคำแนะนำนั้น

4. ห้องกักตม.บางเขนพบการติดเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (mcof, sanook)

- ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดเผย กรณีมีผู้ต้องกักชาวต่างชาติติดเชื้อโควิด-19 ในสถานกักกันตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบางเขน จำนวน 77 ราย ว่า สดม. รับผิดชอบหาชาวต่างชาติ ที่ถูกดำเนินคดีและถูกจับกุมข้อหาหลบหนีเข้าเมืองทั้งหมดกว่า 2,000 ราย แต่กระจายไปควบคุมยังด่านต่างๆ ทั่วประเทศส่วนที่ ตม.สวนพลู มีเกือบ 1 พันราย ยังตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ส่วนสถานกักกันบางเขน ตั้งเป็นสถานที่แรกรับ ผู้ต้องกักชาวต่างชาติ เพื่อ กักตัวเป็นเวลา 14 วัน มีการส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ส่วนสาเหตุที่มีการแพร่ระบาด เนื่องจากมีผู้ต้องกักบางส่วน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวมียนมาร์ ลาว กัมพูชา ส่งมาจากพื้นที่เสี่ยง เช่น ตลาดมหาชัย ที่นำมาควบคุม แต่ด้วยข้อจำกัดของห้องควบคุม ทำให้มีการติดเชื้อขึ้น โดยพบผู้ติดเชื้อทั้งหมดรวมแล้ว 77 ราย โดยเป็นผู้ต้องกักทั้งหมด ส่วนเจ้าหน้าที่ยังไม่พบติดเชื้อ ได้รายงานให้ ผบ.ตร. รับทราบแล้วสดม. ได้ประชุมร่วมกับกรมควบคุมโรค กรมการ แพทย์ สปคม. สธ. เพื่อกำหนดมาตรการในการยับยั้งการแพร่ระบาด และเตรียมการจัดตั้งรพ.สนามชั่วคราว ขณะนี้สถานการณ์ยังสามารถควบคุมได้

5. ผู้ต้องขังไม่ร่วมมือตรวจโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ)

-อธิบดีกรมราชทัณฑ์ชี้แจงกรณี นายอานนท์ นำภา แกนนាំมือบสามนิ้ว ผู้ต้องหาคดี ม.112 เขียนจดหมายอ้างถูกเจ้าหน้าที่พยายามนำตัวออกจาก ห้องควบคุมกลางตึก นั้น เป็นเหตุการณ์ที่জন.นำตัวไปตรวจหาเชื้อโควิด 19 ซึ่งเป็นมาตรการปกติของเรือนจำที่ป้องกันการแพร่ระบาด ยืนยันว่า ผู้ต้องขังไม่ยอมร่วมมือตรวจโควิด พร้อมชูเจ้าหน้าที่ "พุงนี้มีเรื่องแน่" ถือเป็นครั้งแรกที่มีประชาชนไม่ยอมตรวจหาเชื้อโควิด เตรียมแจ้งเอาผิดแอดมิน "อานนท์ นำภา" พร้อม หาแหล่งที่มาว่าใช้งานจากที่ไหน

6. ข่าวลือโควิดงานมหรหรมหุ่นฟางนก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (77 kaoded)

-สสจ.ชัยนาท ออกหนังสือชี้แจงข่าวลือ กรณีกระแสข่าวลือในสื่อโซเชียลต่างๆ เกี่ยวกับกรณีมีผู้ค้าที่เข้ามาขายสินค้าในงานมหรหรมหุ่นฟางนกและ ของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 12-21 มี.ค. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท พบว่า เป็นผู้ค้า 2 รายมีภูมิลำเนาจ.กาญจนบุรี ที่จ้อง ลือคมาขายป๊อบคอร์นและปลาหวาน ทั้ง 2 ราย ได้ผ่านระบบลงทะเบียนต่อผู้จัดการ เพื่อให้หน่วยควบคุมโรค จ.ชัยนาทได้ประเมินความเสี่ยงต่อการติด เชื้อ ซึ่งไม่พบความเสี่ยง ฝ่ายปกครองจึงออกบัตรให้กับผู้ค้าและพนักงาน โดยได้เริ่มขายตั้งแต่ 12-13 มี.ค. ให้ข้อมูลว่ารายได้ต่อวันไม่คุ้มค่าลือค จึงยอม เสียเงินมัดจำ โดยได้เดินทางกลับภูมิลำเนาจ.กาญจนบุรี มีการสอบถามสุขภาพและอาการทั่วไปผ่านโทรศัพท์ทุกวัน อาการปกติ

มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, INN,ทีวีช่อง 5,7,9,NBT)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สธ. กล่าวถึงการฉีดวัคซีนให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์บางแค เป็นไปตามแนวทางและแผนที่สธ. ตั้งใจ ไว้ จะไม่กระทบกับจำนวนวัคซีนเดิมที่มีการจัดสรรไว้ ในโดยวันที่ 20 มี.ค.จะมีวัคซีนแอสตราเซนเนกาเข้ามาอีก 8 แสนโดส และใช้เวลาตรวจมาตรฐานและ เอกสาร 3-4 วันก็นำมาใช้ได้ ในเดือนเม.ย.เข้ามาอีก 1 ล้านโดส ขณะนี้ปลัด สธ. กำลังเจรจานำเข้าวัคซีนยี่ห้ออื่นเข้ามาอีก เพื่อมารองรับสถานการณ์ ในช่วงนี้ ยืนยันว่ามีเพียงบ.แอสตราเซนเนกาบริษัทเดียว ที่พร้อมมากที่สุดในการจัดส่งวัคซีนตามที่ต้องการ และหลังจากนั้นในเดือน มิ.ย.ไทยจะได้วัคซีน เพียงพอฉีดทั่วประเทศ ในคลัสเตอร์บางแคพบผู้ติดเชื้อ 1 คนเดินทางไปที่ศรีสะเกษ ติดตามตัวได้แล้ว มั่นใจว่าจะดูแลสถานการณ์ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, isranews, thailandplus, thaigov, newtv)

- นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาการแทน ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงว่า จุดใหญ่ของการแพร่ระบาด ยังคงอยู่ที่ กทม. ผลการค้นหาเชิงรุกที่ตลาดย่านบางแค ตั้งแต่วันที่ 11 -17 มี.ค. 7,299 คน พบผู้ติดเชื้อ 268 คน ยังรอผล 532 คน ส่วนยอดฉีดวัคซีนให้ กลุ่มเป้าหมายระยะแรกคืบหน้าร้อยละ 58 มีผู้ได้รับวัคซีน 53,842 คน ขอให้ทุกคนระมัดระวังป้องกันตัวเอง การ์ดไม่ตก สำหรับ ผู้เสียชีวิตรายล่าสุด รายที่ 88 ความเสี่ยงในการติดเชื้อไม่ชัดเจน มีเพียงสมาชิกในครอบครัวที่เข้าออกบ้าน แต่เมื่อสอบสวนโรคคนใกล้ชิด ก็พบว่า ไม่มีใครติดเชื้อแต่อย่างใด

-อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการศึกษาวัยจัดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่ามีทั้งหมด 6 ด้าน คือ นโยบาย ระบบการให้วัคซีน การติดตามเชื้อกลายพันธุ์ ประสิทธิภาพภูมิคุ้มกัน การสื่อสารสู่สาธารณะ และการบริหารแผนงานป้องกันผลกระทบด้านคุณภาพและความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องวัคซีน

ประเด็นข่าว

พาสปอร์ต ขณะนี้ได้มีการเริ่มทำงานแล้ว โดยหน่วยงานที่ดูแล คือ HITAP ส่วนด้านประสิทธิภาพภูมิคุ้มกัน มี รพ.มหาวิทยาลัยแพทย์ ทั้งจุฬาฯ ศิริราช รา มาฯ และกรมการแพทย์ศึกษา รพ.ในสังกัดกรมการแพทย์ มีศักยภาพรองรับการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อไม่ให้มีการแพร่เชื้อในชุมชนต่อ

- ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เผย หน่วยงาน WHO และ หน่วยงานควบคุมกำกับยาของสหภาพยุโรป (EMA) ให้ข้อมูลว่า จนขณะนี้ยังไม่พบข้อบ่งชี้ใดๆ ที่ชี้ชัดว่าการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่พบในยุโรปเกี่ยวข้องกับวัคซีนแอสตราเซนเนกา แนะนำให้มีการใช้วัคซีนแอสตราเซนเนกาต่อไป อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 18 มี.ค.2564 EMA จะมีการประชุมวิสามัญเกี่ยวกับวัคซีนแอสตราเซนเนกา เพื่อหารือข้อสรุปและแนวทางการดำเนินงานต่อไปในอนาคต มีข้อมูลยืนยันเด่นชัดในหลายประเทศว่า วัคซีนมีผลสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและชะลอการเกิดโรคโควิด-19 เช่นในหลายประเทศของยุโรป สำหรับการบริหารจัดการวัคซีนของไทยมีอยู่อย่างจำกัด ซิโนแวค คือวัคซีนตัวเดียวที่สามารถส่งมาให้ไทยได้ค่อนข้างมากกว่าอย่างอื่น จึงต้องมีการจัดสรรอย่างระมัดระวัง เมื่อจำนวนวัคซีนมีมากขึ้น และจากการที่ไทยได้เป็นฐานการผลิต จะทำให้เราได้เข้าถึงวัคซีนมากขึ้น เริ่มตั้งแต่เดือน มิ.ย.นี้ จะทำให้ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้เร็วและมากขึ้น ขอให้ประชาชนมั่นใจ

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงกรณีพบผู้ป่วยโควิด-19 บางรายเริ่มมีอาการป่วยแล้วไปพบแพทย์ในคลินิกและวินิจฉัยเบื้องต้นว่าเป็นไข้หวัด ให้รับยาแล้วกลับบ้าน สร้างความกังวลว่าจะทำให้ไม่สามารถสกัดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ได้ว่า ที่ผ่านมารวมส่งแนวทางปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยให้กับคลินิกเอกชนทุกแห่งแล้วว่า ในช่วงของการระบาดโรคโควิด-19 ให้ซักประวัติคนไข้โดยละเอียด โดยเฉพาะหากคนไข้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือคลินิกอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ให้แยกกักผู้ป่วยให้อยู่ในพื้นที่ที่กำหนด แต่คิดว่าบางพื้นที่มีการประกาศผ่อนคลายนโยบาย อาจทำให้การซักประวัติไม่ละเอียดเหมือนเดิม จะส่งหนังสือเวียนกำชับคลินิกเอกชนให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัดอีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnthailand

- กรมควบคุมโรค และ บ. แอสตราเซนเนกา ประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกัน กรณีผลข้างเคียงวัคซีนโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnthailand, newtv)

- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ โชว์ความสำเร็จการดูแลทารกแรกเกิดอายุ 5 วัน ที่ติดเชื้อ COVID - 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

- คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนา หัวข้อ “วัคซีนโควิด” ทำ “ลิ่มเลือดอุดตัน” หรือไม่ ช่วยยืนยันวัคซีนแอสตราเซนเนกาปลอดภัย สถิติไม่พบการเชื่อมโยงระหว่างวัคซีนกับการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน EMA จะสรุปผลชี้ชัดเร็วๆ นี้ ล่าสุดสหรัฐ อิสราเอล ระบุวัคซีนช่วยป้องกันติดเชื้อและลดการแพร่กระจายเชื้อได้แน่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, mcot, INN, moneyandbanking, thebangkokinsight)

- พญ.อุภิสสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผยว่า ศบค.ชุดเล็ก เห็นชอบมาตรการสงกรานต์ ตามที่ ททท.คิดแคมเปญสงกรานต์เป็นมาตรการ “รินรด พรหมใส่น้ำจาก ไม่สาดน้ำ” แต่งดการรวมตัวกัน งดรวมกลุ่มสาดน้ำ คอนเสิร์ต งดประแป้ง งดการเล่นปาร์ตี้โฟม กิจกรรมที่สามารถจัดได้ คือ 1.การจัดพิธีสงฆ์พราศะ กิจกรรมอื่น ๆ ทางศาสนา 2.การจัดพิธีรดน้ำดำหัว ตามประเพณีนิยมหรือตามรูปแบบที่ วธ.กำหนด และ 3.การเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด สามารถดำเนินการได้ทุกพื้นที่ กิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ กกก.โรคติดต่อจังหวัด นอกจากนี้ เห็นชอบปรับสมุทรสาครจากพื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่สีส้ม เพราะสถานการณ์ดีขึ้น เตรียมเสนอศบค.ชุดใหญ่ 19 มี.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแชนนัล

- หมอธีระวัฒน์ โปสต์เฟซบุ๊ก แนะนำจับคู่สัดส่วนคนติดเชื้อที่มีอาการต่อไม่มีอาการ 1. เชื้อปรับตัวเองให้เก่งขึ้น แม้ไม่ต้องนำเข้า สายบราซิล อังกฤษ แอฟริกาด้วยซ้ำ และกลายเป็นสายใหม่ หลบหลีกกระบวนการต่อสู้ของร่างกายเก่งขึ้น และน่าจะมีผลต่อต่อวัคซีนหรือไม่ 2. เชื้อยังไม่เปลี่ยนมาก แต่คนติดเชื้อไม่แข็งแรงเท่าแรงงานในต้นระลอกสองจะเป็นอะไรก็ตาม หยุคการแพร่ให้เร็วที่สุด ต้องไม่ปล่อยให้ไปแพร่กันเองต่อ เช่น เข้าแถวรอแยงจุกเป็นร้อยเป็นพัน และ “แยงครั้งเดียว แน่นจนหลุดได้มาก”

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaigov)

- ศบค.มท. สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดกำกับดูแลและกำชับการปฏิบัติในตลาดและพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรการ สธ. โดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันและสกัดโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)

- ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ที่รักษาตัวอยู่ที่รพ.ศิริราชจากการติดเชื้อโรคโควิด 19 ตั้งแต่ 28 ธ.ค.63 ขณะนี้อาการดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ เตรียมกลับบ้านแล้วในวันนี้

ประเด็นข่าว

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.รายวัน,เดลินิวส์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก.,แนวหน้า,สวท.,ทีวีช่อง NBT, nationtv, mcot, thailandplus, thaigov)

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ อสม. ดีเด่นระดับชาติ เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 64 พร้อมกล่าวขอบคุณ อสม.ที่ช่วยกันดูแลสถานการณ์โควิด-19 ระบาดในไทย ทำให้ต่างชาติที่มองว่าไทยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดี จนได้รับการยกย่องเป็นผู้นำด้านสาธารณสุขลำดับต้นๆ ของโลก รัฐบาลโดย สธ.จึงได้จัดงานเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ อสม. ทั่วประเทศ เพื่อขอบคุณพี่น้อง อสม.ทุกคนที่มีส่วนช่วย ในการสร้างความสุขให้กับคนไทยมาโดยตลอด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.รายวัน,เดลินิวส์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก.,ไทยรัฐ,สำนักข่าวไทย)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สธ. เปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 64 ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มี.8.ของทุกปี โดยนายอนุทินได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อสม.ดีเด่นระดับชาติ รางวัลพื้นที่ต้นแบบดูแลกลุ่มเสี่ยงจากการคัดกรองสุขภาพจิตผ่านระบบ อสม.ออนไลน์ และมอบรางวัล อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่น ขอขอบคุณพี่น้อง อสม. ทุกคนที่มีส่วนช่วยในการสร้างความสุขให้กับคนไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สังคมทั่วโลกได้เห็นถึงพลังความร่วมมือ และจิตอาสาของ อสม. อันเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของระบบสาธารณสุขของประเทศไทย และเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line) “หมอพร้อม” เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร ติดตามอาการ ภายหลังการฉีดวัคซีน การรายงานผลแก่เจ้าหน้าที่ และระบบนัดในการรับวัคซีนในครั้งต่อไป ซึ่งเป็นการแสดงพลังของพวกเราชาวสาธารณสุขให้สังคมเห็นถึงความพร้อม ทั้ง “หมอพร้อม” “อสม.พร้อม” “ประชาชนทุกคน พร้อม” ที่จะฝ่าฟันในทุกวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไปด้วยกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ นพ.วิชัย เทียนถาวร

-สธ.ยอมรับว่า อสม. คือผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในชุมชนและสามารถช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น จึงพยายามให้การยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ ผลักดันให้มีวันสำคัญของอสม.ทั่วประเทศ โดยในปี 2537 ครม.อนุมัติให้วันที่ 20 มี.ค.ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ต้องยอมรับว่าบทบาทของ อสม.มีความสำคัญตั้งแต่ระบบสุขภาพปฐมภูมิ สืบสวนข้อมูลด้านสาธารณสุข คุ้มครองป้องกันโรคต่าง ๆ เยี่ยมบ้านกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดของโรคโควิด 19 พลิกฟื้นความเชื่อถือ เชื่อมั่นในศักยภาพของอสม.ให้เกิดขึ้นกับคนทั้งประเทศและทั่วโลก

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, newtv, thaigov, thailandplus)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อม พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดงาน "ครบเครื่องเรื่องกัญชาและสมุนไพร" ที่ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค กทม. กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นการนำบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชาและสมุนไพรไทยขึ้นห้าง สร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาตนเอง ด้านนวัตกรรม การบริหารจัดการธุรกิจ พร้อมทั้งจะขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้ธุรกิจด้านการแพทย์แผนไทยเป็นแรงขับเคลื่อน

-ด้าน พญ.อัมพร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในงานมีกิจกรรม เวทีเสวนาวิชาการกัญชาและสมุนไพร บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบผสมผสาน นิทรรศการวิชาการผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์แผนไทย การสาธิตทำผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหารเพื่อสุขภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 มี.ค. 64

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. เผยว่า ออย. จัดทำระบบสิ่งพิมพ์หลักฐานรับรองการรับ/ซื้อส่วนของกัญชาที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้มีใบอนุญาตปลูกกัญชาที่ต้องการออกหลักฐานการซื้อขายส่วนของกัญชาที่ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษให้แก่ลูกค้า และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าส่วนของกัญชาที่นำมาใช้มาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้ระบบดังกล่าวได้ที่ ระบบรายงานกัญชา www.privus.fda.moph.go.th หัวข้อ "จำหน่ายพืช (ใช้ประโยชน์สิ่งที่ไม่ใช่ ยส5)" และสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ <https://bit.ly/38koXAI>

กม.ทำแท้งเสรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, มติชนสุดสัปดาห์)

-เครือข่ายคัดค้านการทำแท้งเสรี ร้องสภา พิจารณา พรบ.ทำแท้งเสรี ที่อนุญาตให้ผู้หญิงมีครรภ์สามารถทำแท้งได้อย่างเสรี ชี้ผิดหลักการแพทย์-ศาสนา-สิทธิมนุษยชน กระทบสิทธิของหลายฝ่าย ได้แก่ สิทธิของทารกในครรภ์ สิทธิของบิดา สิทธิของบิดามารดาของหญิงตั้งครรภ์หากยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประเด็นข่าว

การรับประทานอาหารทะเล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, sanook, changmainews, mcot)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ระบุ อาหารทะเลในช่วงหน้าร้อนมักจะต้องเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิที่ต่ำ เพื่อป้องกันการเน่าเสีย รวมถึงปนเปื้อนเชื้อโรคได้ง่าย นอกจากนี้ มักมีการใช้วิธีผิด ๆ ในการเก็บรักษาด้วยการแช่สารฟอร์มาลิน ซึ่งถือว่าผิดกฎหมาย หากร่างกายได้รับฟอร์มาลินมากเกินไป อาจเกิดพิษต่อระบบทางเดินอาหาร ถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจเสียชีวิตได้ แนะนำประชาชนเลือกซื้ออาหารทะเลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ หากไม่กินทันที ควรเก็บใส่ตู้เย็นเพื่อชะลอการเน่าเสีย ปิ้งสุกด้วยความร้อนก่อนรับประทาน หลีกเลี่ยงอาหารทะเลดิบ หรือ สุก ๆ ดิบ ๆ ยืดหลัก กินร้อน ใช้ช้อนส่วนตัว ล้างมือ เพื่อลดความเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษและอุจจาระร่วง

มะเร็งรักษาทุกที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงนโยบายโรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม (Cancer Anywhere) เริ่ม 1 ม.ค.64 เรื่องนี้ต้องยกเครดิตให้กับรองนายกฯ อนุทิน ในฐานะผู้ผลักดันนโยบายจากการรับฟังเสียงสะท้อน ข้อร้องเรียน และความทุกข์ของประชาชน จนนำไปสู่การสร้างรูปธรรม การเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ โดยเริ่มจากปัญหาเครื่องฉายแสงไม่เพียงพอ ได้ตัดสินใจสั่งซื้อพร้อมกันทีเดียว 7 เครื่อง จัดสรรเพิ่มให้ครบทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศ ช่วยลดอุปสรรคเรื่องเครื่องมือ ช่วยแก้ปัญหาตรงจุด รวมถึงกรมการแพทย์พัฒนาแพลตฟอร์ม The one ใช้สำหรับตรวจสอบคิวการตรวจวินิจฉัย CT scan/ MRI ในแต่ละรพ.ว่าเป็นอย่างไร นโยบายมะเร็งในขณะนี้เป็นการจับมือระหว่างเครือข่ายรพ.ภาครัฐ กับเครือข่ายรพ.กลุ่ม UHosNet ด้วยการสนับสนุนของสปสช.ในการเจรจาเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ส่วนภาคเอกชนยังคงอยู่บนความคาดหวังที่จะสามารถเจรจาเพื่อเข้าร่วมให้บริการได้ในอนาคตต่อไป ความฝันต่อไปที่อยากเห็นคือการขยายเครือข่ายความร่วมมือเหล่านี้ไปสู่ทุกโรค

จัดฟันเถื่อน

สื่อที่นำเสนอ : เพจกระทรวงสาธารณสุข

-กรณีมีผู้ร้องเรียนผ่านเพจกระทรวงสาธารณสุข ว่า มีคนรับจัดฟันเถื่อนที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ใช้วิธีโฆษณาผ่านเฟสบุ๊ค สสจ.นครปฐมรายงาน ว่า จนท.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช ได้แฝงตัวเข้าไปในเฟสบุ๊คและ line เพื่อหาที่อยู่และทำการล่อซื้อ พบผู้กระทำผิด คือ น.ส.สกุลนา ทองดอนน้อย กำลังพิมพ์ฟันในช่องปากลูกค้า ที่ตลาดคุณาวรรณ จึงเข้าแสดงตัวจับกุมและนำมาบันทึกทำให้การ เบื้องต้นดำเนินคดีข้อหากระทำผิด พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 ฐานประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกล่าว โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โรคภูมิแพ้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กท.ธุรกิจ

-เสนอบทความ โรคภูมิแพ้รักษาได้แต่ต้องใช้เวลา 3 อันดับคนไทยเป็นมากที่สุด คือ โรคภูมิแพ้ทางอากาศ ภูมิแพ้หอบหืดในเด็ก/ผู้ใหญ่ และโรคผื่นแพ้ผิวหนัง หลักสำคัญคือการป้องกันหรือการใช้ชีวิตและอย่าพึ่งยาอย่างเดียว ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ฝุ่น PM2.5 ควั่นบุหรี่ปิ้งผักผลไม้ที่มีสารแอนติออกซิเดนท์และวิตามินดี ออกกำลังกาย และไม่เครียด

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ , ผจก.รายวัน, springnews)

-กทม.รายงานคุณภาพอากาศดี ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานเพียง 1 พื้นที่บริเวณริมถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 95 เขตวังทองหลาง 51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

-พยากรณ์อากาศวันนี้ ไทยตอนบน อากาศร้อน ฟ้าหลัวตอนกลางวัน ภาคเหนือ ร้อนจัดบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุดแตะ 41 องศา กทม. ระบุ อุณหภูมิ 38 องศา

แกงส้มบอนโหรา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "Gift Srisurang" โพสต์เตือนเจอแกงส้มบอนโหรา ลักษณะคล้ายออติบ กินเข้าไปแสบร้อนที่คอ เข้ารพ. ถูกนำตัวแอดมิทเข้าห้องไอซียู แพทย์ดูแลใกล้ชิด คุณยายได้สั่ง "ออติบ" มาจากนครศรีธรรมราช ไม่คิดว่าผักที่ได้มานั้น คือ "บอนโหรา" พืชมีพิษอันตราย อีกอย่างผักทั้ง 2 ชนิดหน้าตาคล้ายกัน ล่าสุดโพสต์เฟซบุ๊กอัปเดตว่า อาการวันที่ 2 ดีขึ้น ต้องต้องช้ยาสารพัด เนื้อเยื่อในปากและลำคอพังมาก กลืนน้ำลายค่อนข้างยาก กินได้แต่ของเหลว แนะนำให้คนที่ชอบกินแกงส้มปลูกผักเองดีกว่า เราไม่มีทางรู้เลยว่าผักนั้นเป็นพิษหรือเปล่า เพราะบางครั้งหน้าตาคล้ายกัน